

ประจำวันที่ 8-14 มิถุนายน 2559

ยกทีมเจรจาแบบรัฐต่อรัฐเร่งปล่อยของในสต็อกพาณิชย์ออกเดินสายขายข้าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศ กล่าวว่ ขณะนี้กรมการค้า ต่างประเทศอยู่ระหว่างเตรียมแผนการขายข้าว ในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งแบบการประมูลทั่วไป และการ ขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) เพื่อลดปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่กว่า 10 ล้านตัน โดยในเดือนกรกฎาคมนี้ จะนำคณะไปเยือนประเทศแอฟริกาใต้ และโมซัมบิก เพื่อเปิดเจรจาขายข้าว แบบจีทูจี กับโมซัมบิก ปริมาณ 3 แสนตัน โดย จะมีทั้งข้าวขาว 5% และข้าวขาว 15% ซึ่งแต่ละปี ประเทศโมซัมบิกมีความต้องการนำเข้าข้าว เพื่อการบริโภคปริมาณ 3-4 แสนตัน และการเดินทาง ขายข้าวครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี ขณะเดียวกันโมซัมบิก มีความต้องการให้รัฐบาลไทยให้สินเชื่อในการซื้อขาย เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

"นอกจากโมซัมบิก กรมมีแผนจะขายข้าวแบบจีทูจี ให้กับหลายๆ ประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ที่ยังมีความต้องการซื้อข้าว เพื่อสำรองความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมถึงจีนที่อยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวในส่วนที่เหลือ ส่วนราคาซื้อขายจะขายตามราคาในตลาด ณ ขณะนั้น"

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีขายข้าวจีทูจี มูลค่าความเสียหายกว่า 20,000 ล้านบาท ตอนนีกรมได้ส่งข้อมูลรายละเอียดให้สำนักงานกฤษฎีกาแผนกคดีอาญาว่าการเมืองตีความและทางสำนักกฤษฎีกาได้ประชุมองค์คณะและนำเสนอผลการประชุมส่งให้เลขาธิการกฤษฎีกาแล้ว หากกฤษฎีกา ชี้ให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกหนังสือเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กระทรวงก็จะทำหนังสือแจ้งผู้ที่ถูกกล่าวหาให้มาชดใช้ค่าเสียหายตามที่กรมบัญชีกลางระบุ

สำหรับการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐ เป็นการทั่วไปรอบที่ 4/2559 ปริมาณ 2,239,564 ตัน นั้น กรมมั่นใจว่ายังได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ข้าว ผู้ส่งออก และโรงสีเป็นอย่างดี และเชื่อว่า ข้าวที่นำออกมาระบายครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ประกอบกับตลาดโลกยังมีความต้องการข้าวอีกจำนวนมาก จึงทำให้ราคาข้าว ในตลาดมีราคาสูงขึ้น ขณะเดียวกัน หากการระบายข้าวครั้งนี้ เอกชนเสนอราคาประมูลต่ำกว่าราคาตลาด กรมก็จะไม่ขายข้าวออก เพื่อป้องกัน ไม่ให้ราคาขายไปกระทบกับตลาด นอกจากนี้มองว่า การเร่งระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลออกจะส่งผลดีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลด้วย

ส่วนสถานการณ์ปริมาณข้าวรวมในปี 2559 นี้ คาดว่าจะมีผลผลิตลดลง โดยเร็วๆ นี้ จะมีการประชุมกับเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวร่วมกัน โดยในส่วนของประเทศไทยคาดการณ์ปริมาณข้าวปีนี้จะลดลง 15% แต่จะส่งผลดีคือดึงราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้น

นายวินัย เงินเกื้อกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงสีสุชินการเกษตร จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้ายื่นเอกสารเพื่อตรวจคุณสมบัติในครั้งนี้ กล่าวว่าการประมูลข้าวในสต็อกของรัฐบาลครั้งนี้ มีผู้สนใจจำนวนมากเนื่องจากการนำข้าว ออกมาประมูลปริมาณมากกว่าทุกครั้งของรัฐ นำออกมาประมูล แต่เนื่องจากว่าข้าวที่นำออกมาประมูลมีทั้งที่เป็นข้าวดี และมีข้าวเกรด C รวมอยู่ด้วยทำให้มองว่าราคาข้าวที่ได้ อาจจะ ไม่สูงนักหรืออาจจะต่ำกว่าครั้งก่อนหน้าที่ไม่ใช่ข้าวเกรด C รวมอยู่แล้ว

ส่วนสถานการณ์ข้าวในปัจจุบัน พบว่าข้าวในตลาดมีปริมาณน้อย ขณะที่ความต้องการยังมีอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ราคาข้าวในปัจจุบันลดลง เล็กน้อยโดยข้าวขาว 5% ลดลงจากกิโลกรัมละ 14 บาท เหลือ 13.70 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดประมูลข้าวของรัฐ แต่หากดูปริมาณความต้องการข้าวเก่าในตลาดต่างประเทศแล้วพบว่า ยังมีความต้องการอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศแถบแอฟริกา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้เอกชนที่สนใจเข้ายื่นเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อการยื่นขอเสนอราคาประมูลข้าว ในสต็อกของรัฐ ครั้งที่ 4/2559 ปริมาณกว่า 2.23 ล้านตัน จาก 172 คลัง ซึ่งเดิมเปิดให้ประมูล 2.24 จาก 173 คลัง 35 จังหวัด แต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งคลังสินค้าจตุตถ ทำให้การสัญจรเข้าพื้นที่คลังดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวระงับการจำหน่ายข้าว ในคลังสินค้าจตุตถ หลังที่ 3 จ.พิจิตร ในการประมูลครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม การเปิดประมูลครั้งนี้ มีเอกชนสนใจเข้ายื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งสิ้น 69 ราย จากนั้นจะเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติเข้ายื่นขอเสนอราคาประมูลข้าวอีกครั้งในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลแบบยกคลัง ซึ่งในแต่ละคลังจะมีส่วนผสมระหว่างข้าวเกรด P A B และ C แต่ละสัดส่วนไม่เกิน 20% ในแต่ละคลัง

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์เผยเอกชนขานรับเตรียมเสนอ นบข.จัดตั้งสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาเรื่องการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว ซึ่งวันนี้เป็นการเชิญภาคเอกชน 18 บริษัท มีทั้งรายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ มาร่วมให้ข้อคิดเห็นตามที่แผนการตลาดข้าวครบวงจรได้ตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยจะดึงข้าวส่วนหนึ่งออกจากตลาดขายข้าวล็อตขนาดใหญ่ เพื่อสำหรับการบริโภคเข้าไปสู่อุตสาหกรรมในเรื่องของการแปรรูป

ทั้งนี้ อยากรเห็นการแปรรูปโดยการใช้นวัตกรรมขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น เครื่องสำอางที่ใช้สารที่มีประโยชน์จากข้าว ซึ่งจะทำให้ข้าวถูกจัดการด้วยกระบวนการการผลิตห่วงโซ่มูลค่า และเป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวไปด้วยในตัว และยังเป็นการปรับพฤติกรรมของคนที่จะเป็น Supply วัตถุดิบเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม

"จะทำให้เปลี่ยนภาพของประเทศไทยจากที่ขายข้าวเพื่อรับประทาน ซึ่งต้องขายตามราคาและความต้องการของโลก พุดต่างๆ คือกำหนดราคาไม่ได้ต่างกับถ้าเราขายสินค้าอุตสาหกรรมหรือสินค้าที่แปรรูปไปแล้วเรากำหนดราคาได้" ปลัดพาณิชย์ กล่าว

พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมาเคยพูดคุยแนวคิดนี้กับ นบข.แล้ว และ นบข.ให้กลับไปดูรายละเอียด เรื่องของกระบวนการจัดการต้องไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้า กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเมื่อกระทรวงพาณิชย์ศึกษาแล้วพบว่าไม่ซ้ำซ้อนสามารถจัดการอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยมีภาคเอกชนเข้ามาเป็นตัวเชื่อมโยงแนวคิดเหล่านี้ให้ร้อยเรียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คาดว่าจะเสนอให้ นบข.พิจารณาอีกครั้งประมาณปลายเดือนมิ.ย.นี้ หรือ ต้นเดือน ก.ค. หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุม ครม.ต่อไป

"อยากให้สถาบันการพาณิชย์ข้าวฯ เกิดก่อนตนจะเกษียณอายุราชการ และยินดีจะเป็นบอร์ด แต่ไม่ขอบริหาร" น.ส.ชุติมา กล่าว

สำหรับการเชิญเอกชนมาคุยในวันนี้ เป็นการหารือในประเด็นที่ว่าตอนนี้เรามีอะไรที่ยังขาด หากจะทำเรื่องนี้ สรุปว่าทุกวันนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำนวัตกรรมข้าวอยู่แล้วในประเทศไทยพอสมควร แต่เป็นในลักษณะต่างคนต่างทำ ไม่มีโจทย์ร่วมกัน ไม่มีทิศทาง และไม่มีการส่งต่อสิ่งที่ค้นคว้าวิจัยออกมาได้แล้วให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ และสิ่งที่เอกชนประสบปัญหาหนักที่สุดคือ การจะสร้างตลาดขึ้นมา เทียบกับสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านไทย ซึ่งจะมีเรื่องของการปาล์มน้ำมันจากที่สกัดเป็นน้ำมันเพื่อการบริโภคธรรมดา ทุกวันนี้เขาพัฒนาไปถึงการสกัดไปทำสิ่งต่างๆ ได้มากมายไปถึงโอเลโอเคมีคอลซึ่งจะมีมูลค่าสูงมาก เพราะไปได้ในทุกอุตสาหกรรม ข้าวก็เช่นกัน ในเมล็ดข้าว 1 เมล็ดโดยเฉพาะข้าวกล้องจะมีจมูกข้าว รำข้าว พวกนี้หัวใจของข้าว ถ้ามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมาวิจัย ข้าวจะพบสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ในข้าว เช่น สารไฟโตสเตอรอล ที่ช่วยยับยั้งการดูดคอเรสเตอรอลในเส้นเลือดคน หรือ สาร Gamma-Oryzanol เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินอี ถึง 6 เท่า ถ้าเรานำสิ่งที่เราค้นคว้าวิจัยได้มาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาเป็นนวัตกรรมจากข้าว ประเทศไทยจะเป็นประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านข้าวอย่างมาก

นอกจากนี้ สถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว ยังจะมีหน้าที่กำหนดนโยบายในเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี (NTB) ที่ไทยจะนำมาใช้กับสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เหมือนที่ต่างประเทศมักใช้กับสินค้าไทย

"ถ้าเรามีนวัตกรรมจากข้าวเหล่านี้ ต่อไปเมื่อคนพูดถึงข้าวก็จะคิดถึงประเทศไทย" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว ทั้งนี้ รูปแบบในการจัดตั้งสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว นั้น จะเป็นองค์กรอิสระเกิดง่าย ซึ่งเมื่อไม่จำเป็นต้องมีสถาบันนี้แล้วการยุบเลิกองค์กรก็สามารถทำได้โดยง่าย

"ที่ผ่านมาคือ ต้องมีคนมาลงทุน ซึ่งคนจะมาลงทุนก็ขาดความเชื่อมั่นเรื่องตลาด และจะหาผลวิจัยลักษณะนี้จากที่ไหนที่จะสามารถนำไปผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ได้ แต่ถ้ามีสถาบันการพาณิชย์และนวัตกรรมข้าว ถือเป็นการตอบโจทย์เรื่องข้าวให้เป็นรูปธรรมได้ แต่ถ้าเราคิดได้แบบนี้แล้วต้องรับทำให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะเทคโนโลยีกับนวัตกรรมมาเร็ว ถ้าประเทศไทยคิดได้ คนอื่นก็คิดได้เช่นกัน" ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

โลหะข้าวเกลี้ยงโกดังปีนี้

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัสร์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารงาน กระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวสารออกจากสต็อกรัฐบาลแล้วประมาณ 8 ล้านตัน จากเดิมที่มี 18 ล้านตัน ทำให้สถานะข้าวในสต็อกรัฐบาลปัจจุบันเหลือ 10 ล้านตัน แบ่งเป็น 1.ข้าวกลุ่มเกรด พี เอ บี หรือข้าวดี ประมาณ 6 ล้านกว่าตัน 2.กลุ่มข้าวเกรดซี หรือข้าวเสื่อมที่ผิดไปจากมาตรฐาน ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคของคน 2 ล้านตัน และ 3.กลุ่มข้าวเสียหรือข้าวที่ปนกันจนแยกไม่ได้ ไม่เหมาะสำหรับการบริโภคทั้งคนและสัตว์ ซึ่งต้องระบายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียว เช่น เอทานอล กว่า 2 ล้านกว่าตัน

ทั้งนี้ ข้าวในสต็อกที่เหลือ 10 ล้านตัน จะระบายผ่านทุกช่องทางตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติไว้ ซึ่งมีทั้งการประมูลทั่วไป การขายผ่านรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) การขายตรงให้กับผู้ซื้อในประเทศและต่างประเทศ และบริจจาค โดยตั้งเป้าที่จะระบายข้าวออกจากสต็อกทั้งหมดให้ได้ภายในสิ้นปี 2559 ซึ่งจะเร็วจากกำหนดเดิมที่เคยรายงานต่อ นบข.ว่าจะระบายได้หมดสต็อกภายในกลางปี 2560

ตั้งใจจะพยายามระบายให้หมดภายในสิ้นปีนี้ เพื่อลดภาระบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงจะหาช่องทางใหม่ๆ แต่เป็นช่องทางที่ นบข.อนุมัติไว้แล้ว เพื่อระบายข้าวออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำ

ได้ และหากในสัปดาห์หน้าที่จะมีการประมูลข้าวทั่วไป 2.24 ล้านตัน หากเอกชนซื้อทั้งหมดก็จะเหลือข้าวดีเพียง 4 ล้านตัน โดยเมื่อระบายข้าวจากสต็อกได้ทั้งหมด ก็จะทำให้โครงการรับจำนำข้าวเสียหายเท่าใดแน่ น.ส.ชุตติมา ระบุ

น.ส.ชุตติมา ยอมรับว่า ข้าวที่ระบายออกยาก คือ ข้าวในกลุ่มสองและกลุ่มสาม หรือข้าวเกรดซีและข้าวเสีย ที่มีประมาณ 4 ล้านตัน เนื่องจากต้องระบายออกสู่ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น โดยที่ผ่านมากกระทรวงพาณิชย์ได้ทดลองระบายข้าวเสียปริมาณ 3.74 หมื่นตัน ให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์เข้ามาร่วมประมูลแล้ว ซึ่งในรอบนั้นบริษัท ว.ธนทรัพย์ ประมูลได้ไป 2.11 หมื่นตัน เพื่อนำไปทำปุ๋ยที่ราคา 5 บาท/กก.

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ห่วงยุวนสุบตลาดส่งออกข้าว พาณิชย์เดินสายเร่งขายแอฟริกา ผลผลิตตกต่ำดันราคาไทยสูงลิ่ว

น.ส.ชุตติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวโลกว่า ขณะนี้หลายประเทศในภูมิภาคแอฟริกาได้ติดต่อขอซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลไทย สะท้อนว่ากำลังซื้อตลาดโลกเริ่มกลับคืนมา ตามระดับราคาน้ำมันดิบโลกเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อรายได้และความต้องการเพิ่มขึ้น ดังนั้นครึ่งปีหลังกระทรวงมีแผนจะจัดคณะเดินทางเจรจาขายข้าวกับประเทศเป่า หมายต่างๆ โดยเฉพาะตลาดแอฟริกา ซึ่งอาจเจรจาในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) หรือเอกชนกับเอกชน (บีทูบี) ทั้งนี้ในวันที่ 9-16 กรกฎาคมนี้ กระทรวงจะจัดคณะผู้แทนการค้ารัฐและเอกชนไปเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าข้าวภาค รัฐและเอกชน ของประเทศโมซัมบิกและเคนยาด้วย

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า แม้ตลาดแอฟริกามีความต้องการนำเข้าข้าวปริมาณมาก แต่ยังคงวลเรื่องระบบการจ่ายเงินและปัญหาอาจเกิดหนี้สูญ เพราะแอฟริกาประสบปัญหากำลังซื้อลดลงหลายประเทศไม่มีเงิน ไทยอาจต้องให้สินเชื่อกับผู้ซื้อในแอฟริกา เหมือนที่ไทยเคยขายข้าวให้เกาหลีเหนือโดยให้สินเชื่อ แต่สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้สูญ

"ก่อนหน้านี้เคยมีกระแสข่าวรัฐกำลังพิจารณาขายข้าวแบบสินเชื่อ รัฐบาลต้องพิจารณาดีๆ หรือหาวิธีการอื่นที่ดีกว่า ส่วนวิธีการแลกเปลี่ยนสินค้า (บาร์เตอร์เทรด) คงเกิดยาก เพราะวิธีการยุ่งยากเกินไป" นายชูเกียรติกล่าว

นายชูเกียรติกล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวไทย ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ปรับขึ้นอยู่ที่ 441 เหรียญสหรัฐต่อตัน ถือว่าสูงสุดในรอบ 2 ปี และเป็นราคาห่างจากราคาส่งออกข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนาม ประมาณ 60-70 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือที่ส่งออก 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพราะผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังรอบแรกของไทยเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปริมาณผลผลิตหายไป 40-50% หรือหายไป 2 ล้านตัน จากปกติ 5 ล้านตัน ขณะที่ข้าวเวียดนามเสียหายน้อยกว่า ดังนั้นราคาข้าวไทยจึงห่างกับเวียดนาม 60-70 เหรียญสหรัฐ จึงยอมกระทบต่อการส่งออกข้าวไทยในไตรมาส 2-3 ปีนี้ และเสียตลาดที่เลือกซื้อข้าวราคาถูกกว่า เช่น จีน และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

"ต้องจับตาข้าวนาปรังรอบ 2 ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้ หากปริมาณลดลงไม่มาก อาจทำให้ราคาข้าวไทยอ่อนตัวและกลับมาแข่งขันได้ดีขึ้น โดยสมาคมยังคงเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยทั้งปีที่ 9 ล้านตัน" นายชูเกียรติกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

บุกขายข้าว 2 ตลาดแอฟริกา มั่นใจออร์เดอร์หลักแสนตัน

แหล่งข่าวระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า หลังจากที่รัฐบาลโมซัมบิกได้แสดงความสนใจที่จะขอซื้อข้าวจากไทย ในเดือนมิถุนายนนี้ผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์จะเดินทางไปประเทศ

โมซัมบิก รวมถึงแอฟริกาใต้เพื่อเจรจาขายข้าว ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาโมซัมบิกเคยนำเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับ 1 ปีละกว่า 6 แสนตัน แต่ช่วงหลังได้นำเข้าลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อ การไปครั้งนี้คาดหวังโมซัมบิกจะมีคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) ข้าวจากไทยหลายแสนตันเช่นเดิม ขณะที่ช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกข้าวไปโมซัมบิกแล้ว 7.11 หมื่นตัน มูลค่า 23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (848 ล้านบาท) ขยายตัวลดลง 41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก

ที่ผ่านมาสินค้าหลักของไทยที่ส่งออกไปยังโมซัมบิก 10 อันดับแรก ประกอบด้วย ข้าว เม็ดพลาสติก รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผ้าผืน อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ยาง หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ โดยในปี 2558 การค้าระหว่างไทยกับโมซัมบิก(ส่งออก+นำเข้า) มีมูลค่า 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่ารวม 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์มียุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกไปยังตลาดแอฟริกา เช่น นำคณะผู้บริหารและผู้แทนการค้าเดินทางเยือนภูมิภาคแอฟริกาใต้และโมซัมบิก นำคณะผู้แทนการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากแอฟริกามาเจรจาการค้าในไทยด้วย รวมไปถึงโครงการขับเคลื่อนผ่านโมเดิร์นเทรด โครงการหุ้นส่วนตลาดการค้าการลงทุนเพื่อการพัฒนาตลาดในภูมิภาคแอฟริกา และการขยายช่องทางการค้าและแสวงหาแหล่งวัตถุดิบสินค้าแฟชั่น เป็นต้น

“เนื่องจากโมซัมบิกยังมีการผลิตไม่มาก เมื่อเทียบกับความต้องการของประชากรในประเทศ ซึ่งมีรายได้สูงขึ้นและความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเขาเองต้องอาศัยการนำเข้าจากไทย ซึ่งสินค้าไทยที่ส่งออกไป เช่น ข้าว ชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องนุ่งห่ม ก็คาดว่าจะการค้าระหว่างเรากับโมซัมบิกจะมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นในอนาคต และล่าสุดมีการประชุมกรณีที่รัฐบาลโมซัมบิกขอซื้อข้าวไทยในเงื่อนไขพิเศษ คาดว่าจะเป็นการขอสินเชื่อในการซื้อข้าว” แหล่งข่าว กล่าวและว่า

เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุน รัฐบาลโมซัมบิกได้มีมาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุนต่างชาติ โดยการให้สิทธิพิเศษจะต่างกันไปตามเขตที่นักลงทุนไปลงทุนและประเภทของการลงทุน แต่โดยเฉลี่ยแล้วนักลงทุนจะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าประมาณ 50-80% โดยเฉพาะภาษีเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร และการก่อสร้าง

นอกจากนี้โมซัมบิกยังได้กำหนด Rapid Development Zone ในจังหวัดต่างๆ ซึ่งนักลงทุนจะได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีอื่นๆ ด้วย เช่น ภาษีการโอนที่ดิน เป็นต้น โดยบริษัทไทยที่เข้าไปลงทุนในโมซัมบิกแล้ว อาทิ กลุ่มปตท.สผ. ที่ลงทุนในธุรกิจจุดเจาะก๊าซธรรมชาติ บริษัท อีเทลไทยฯ ประมูลโครงการก่อสร้างท่าเรือมาปูซี ซึ่งเป็นท่าเรือขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจอัญมณีประมาณ 300 ราย ที่เข้าไปบุกเบิกการค้าพลอย และธุรกิจร้านอาหารไทย

[ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

สภาเกษตรกรจี้ลดนำเข้าข้าวสาลีทันทีชี้เกษตรกรรอ่วม-ได้ประโยชน์แค่บิกค้าอาหารสัตว์

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกี่ยวกับการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ โดยในปี 2557 มีการนำเข้าข้าวสาลีเพียง 6 แสนตัน ในปี 2558 เพิ่มจำนวนเป็น 3 ล้าน 4 แสนตัน และช่วง 4 เดือนแรก ปี 2559 มีการนำเข้า 1.15 ล้านตัน เนื่องจากทำให้ราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการอาหารสัตว์รายย่อย และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ขณะที่คนได้ประโยชน์มีเพียงผู้ค้าอาหาร

สัตว์รายใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้น สภาเกษตรกรแห่งชาติ จึงเตรียมเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ลดการนำเข้าทันที

"การนำเข้าข้าวสาลีในจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง เนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์หุ้บซื้อผลผลิตภายในประเทศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกร และต่อปริมาณการใช้มันเส้นในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ จากเดิม 1,600,000 ตัน/ปี เหลือ 7000,000 ตัน/ปี ส่งผลกระทบต่อการใช้มันเส้นของเกษตรกรภายในประเทศประมาณ 2 ล้านตัน/ปี รวมถึงส่งผลกระทบต่อการใช้วัตถุดิบรำข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตภายในประเทศ ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวที่จะรับซื้อต่อเกษตรกร"

นายประพัฒน์กล่าวอีกว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคม ผู้ประกอบการการค้าพืชไร่ สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมผู้ประกอบการมันสำปะหลัง สมาคมผู้ผลิตน้ำมันถั่วเหลืองและรำข้าว เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ ไม่ให้เกิดปัญหาด้านราคาและผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรดังนี้

1.ขอให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมการนำเข้าข้าวสาลีซึ่งเป็นสินค้าควบคุม ให้อยู่ในปริมาณไม่เกินกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จำเป็นต้องทดแทนอย่างเข้มงวด 2.ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบการใช้อาหารสัตว์ที่จำหน่ายให้กับเกษตรกรจากบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ เรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบข้าวสาลีและ DDGS ที่นำเข้าจากต่างประเทศ 3.ขอให้รัฐบาลกำหนดสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ กับการรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ผลิตโดยเกษตรกรไทยในประเทศ สำหรับส่วนที่เกินความจำเป็นในการใช้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตภายในประเทศ 4.ขอให้ผู้ประกอบการการผลิตอาหารสัตว์ พิจารณาสต็อกข้าวสารในคลังสินค้าของรัฐบาล ก่อนที่จะนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ 5.ขอให้เพิ่มเติมผู้แทนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ในคณะทำงานวางแผน การตลาด วัตถุดิบอาหารสัตว์ครบวงจร ปี 2559

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลง ท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวในตลาดค่อนข้างเบาบาง ขณะนี้ราคาข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring rice) อยู่ที่ระดับ 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาว 5% ฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn) ราคาอยู่ที่ระดับ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) ลดลงจากระดับ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อนจะมีคุณภาพค่อนข้างต่ำโดยเมล็ดข้าวมีสีไม่ค่อยสดใสเนื่องจากเกิดฝนตกในช่วงของการเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนที่ผ่านมา

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 403,767 ตัน มูลค่า 186.435 ล้านดอลลาร์ (FOB) โดยปริมาณลดลง 23.2% และมูลค่าลดลง 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 525,742 ตัน มูลค่า 223.230 ล้านดอลลาร์ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 2.282 ล้าน

ตัน มูลค่า 974.873 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 2.081 ล้านตัน มูลค่า 874.914 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารของเวียดนามคาดว่า ในเดือนมิถุนายนนี้จะส่งออกได้ประมาณ 450,000 ตัน โดยในช่วงครึ่งแรกของปีคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 2.7-2.75 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2559 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 452,781 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 583,059 ตัน ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และลดลง 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 668,117 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนเมษายน 2559 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 286,884 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 93,879 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 61,492 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 3,426 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 7,100 ตัน ทั้งนี้ในเดือนเมษายน 2559 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 15% จำนวน 29,817 ตัน ข้าวขาว 5% จำนวน 120,126 ตัน ข้าวขาว 25% จำนวน 10,298 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 153,667 ตัน ข้าวเหนียว 112,844 ตัน ข้าวขาว 10%, 100% และข้าวชนิดอื่น ๆ รวมจำนวน 26,029 ตัน

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Rural Development) ได้ประกาศว่า เวียดนามใกล้ที่จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพิธีสารว่าด้วยการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนแล้ว ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามจะต้องผ่านการตรวจสอบจากจีนจึงจะส่งออกข้าวยังประเทศจีนได้

ซึ่งการตรวจสอบผู้ประกอบการที่จะส่งออกไปยังประเทศจีนนั้น ข้าวชนิดนั้นจะต้องเพาะปลูกในพื้นที่ที่หน่วยงานตรวจสอบของจีน คือ AQSIQ (the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of China) ให้การรับรอง และการส่งออกจะต้องผ่านการตรวจสอบว่าปลอดจากแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่ทางการจีนกำหนดไว้

ทั้งนี้กรมการอารักขาพืช (The Vietnamese Plant Protection Department) จะต้องแจ้งรายชื่อผู้ส่งออกเวียดนามให้ทางการจีนทราบและดำเนินการตรวจรับรอง โดยรายชื่อที่ได้ผ่านการรับรองแล้วจึงจะส่งออกข้าวไปยังจีนได้

ทางการเวียดนามระบุว่า พิธีสารใหม่นี้จะส่งผลดีต่อเวียดนาม เพราะตามกฎหมายระเบียบเดิมที่จีนและเวียดนามลงนามไว้เมื่อปี 2004 นั้นกำหนดให้หน่วยงานของจีนเดินทางมาตรวจสอบที่เวียดนามซึ่งทำให้ผู้ส่งออกเวียดนามต้องมีค่าใช้จ่าย แต่กฎหมายระเบียบใหม่นี้จะกรมการอารักขาพืชทำงานร่วมกับหน่วยงาน AQSIQ ของจีนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง และจะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไปประเทศจีนในช่องทางปกติ และมีความเสี่ยงน้อยกว่าการส่งออกตามช่องทางที่ไม่เป็นทางการ

กรมการอารักขาพืช จะคัดเลือกหน่วยงาน 9 แห่งในการดำเนินการครั้งนี้และจะร่วมมือกับสมาคมอาหารเวียดนามเพื่อเตรียมการส่งรายชื่อผู้ส่งออกให้แก่หน่วยงานของจีนต่อไป

นาย Huynh Minh Hue เลขาธิการสมาคมอาหาร ระบุว่าตามกฎหมายระเบียบเดิมมีผู้ส่งออกที่มีความสามารถส่งข้าวไปยังประเทศจีนได้ 131 ราย แต่ที่สามารถส่งออกได้จริงเพียง 30-40 รายเท่านั้น ขณะที่ นาย Tran Ngoc Trung จากบริษัท Vinh Phat ระบุว่ากฎหมายระเบียบใหม่จะช่วยแค่เพียงให้ผู้ส่งออกมีทางเลือกที่ดีกว่าในการเตรียมการส่งออกไปยังประเทศจีนเท่านั้น

The Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development of Vietnam (IPSARD) เตือนว่า การเกษตรของเวียดนามยังคงมีความยากลำบากอย่างมากเพราะอากาศ ไม่เอื้ออำนวยและการพัฒนาของตลาด

นาย Nguyen Trung Kien หัวหน้าสำนักงานสินค้าโภคภัณฑ์และการตลาด (The Commodity and Market Unit) อยู่ภายใต้ IPSARD เปิดเผยว่า ในปี 2015 การส่งออกของเวียดนามมีความยากลำบากอย่างมากเพราะอากาศไม่เอื้ออำนวยและสภาวะตลาด ราคาของสินค้าทางเกษตรที่สำคัญ เช่น กาแฟ กุ้ง ยางพารา และสัตว์น้ำหลายประเภทลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นสินค้าทางเกษตรของเวียดนามต้องแข่งขันกับผู้ส่งออกที่ใหญ่ เช่น ไทย อินเดีย และอินโดนีเซียอย่างรุนแรง เมื่อประเทศเหล่านั้นมีนโยบายลดมูลค่าสกุลเงินลง แม้ว่าการค้าสินค้าเกษตรบางประเภทจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น มันสำปะหลัง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผักและผลไม้ แต่มูลค่าการส่งออกรวมของสินค้าทางเกษตรยังไม่เพิ่มขึ้น เมื่อปี 2015 การค้าสินค้าเกษตรเวียดนามลดลง 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2014

IPSARD เปิดเผยว่า ในปี 2016 ความยากลำบากของภาคเกษตรคือการเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงและการบุกรุกของน้ำเค็มมีผลกระทบต่อการผลิตข้าว ยางพารา และกาแฟ แม้ว่าราคาของสินค้าทางเกษตรที่สำคัญได้ทำนายว่าจะเพิ่มขึ้นแต่เงินรายได้จากการส่งออกกลับไม่ขึ้น

นาย Nguyen Trung Kien เปิดเผยว่า จีนมีความต้องการนำเข้าข้าวอย่างมาก ในขณะที่ปริมาณข้าวส่งออกของประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญลดลงรวมทั้งเวียดนามและไทยเพราะผลกระทบของ El Nino ในอนาคตราคาข้าวส่งออกจะเพิ่มขึ้นแม้ว่าไทยจะระบายขายข้าวสารที่เก็บไว้ในคลังจำนวนมาก

ตามรายงานของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม (Ministry of Agriculture & Rural Development Vietnam) การส่งออกของสินค้าทางเกษตรที่สำคัญมีมูลค่า 6.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.6% ผลิตภัณฑ์จากทะเล มีมูลค่า 2.43 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.1% ผลิตภัณฑ์จากป่ามีมูลค่า 2.69 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2015

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

นาย Emmanuel F. Piñol ผู้ที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ในรัฐบาลของประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต (Rodrigo R. Duterte) กล่าวว่า ในขณะนี้ฟิลิปปินส์ยังไม่มีคามจำเป็นที่จะต้องนำเข้าข้าวเป็นการฉุกเฉิน เพราะอุปทานข้าวในประเทศยังคงมีเพียงพอ โดยองค์การอาหารแห่งชาติ หรือ NFA ได้รายงานว่าขณะนี้มีสต็อกข้าวเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 103 วัน

ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการเกษตรฟิลิปปินส์ (The Department of Agriculture; DA) ระบุว่าภัยแล้งที่ยืดเยื้อที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญได้สร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าวเปลือกกว่า 235,000 ตัน อย่างไรก็ตาม นาย Proceso J. Alcala รัฐมนตรีกระทรวงการเกษตร กล่าวว่าปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นยังน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเสียหายถึง 970,000 ตัน เนื่องจากเกษตรกรยังสามารถเก็บเกี่ยวข้าวคุณภาพสูงจากโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ช่วยลดผลกระทบของเอลนีโญในการผลิตข้าว

นอกจากนี้กระทรวงการเกษตรยังได้เตรียมการรับมือสำหรับการเกิดปรากฏการณ์ลานีญาในช่วงหลังของปีนี้ โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวพันธุ์ Green Super Rice ซึ่งทนต่อสภาพอากาศมากกว่า ทั้งนี้ พันธุ์ข้าวดังกล่าวได้พัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวฟิลิปปินส์ และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI)

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์ แสดงให้เห็นว่าการผลิตข้าวเปลือกของประเทศในช่วงไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลง 9.97% อยู่ที่ 3.93 ล้านตันจาก 4.37 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 สำหรับการคาดการณ์ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรเนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญา ปัจจุบัน สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบดังกล่าว

[ที่มา Oryza.com](#)

อินเดีย

กระทรวงเกษตรรายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลัก (kharif rice) ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงธันวาคมในปีการผลิต 2016/17 (ตุลาคม-กันยายน) มีพื้นที่ประมาณ 3.59 ล้านไร่ ลดลง 10% จากปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](#)

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 976,208 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 886,967 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 77,249 ตัน ลดลงประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 79,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 898,959 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 807,608 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 21,010 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-7 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 213,935 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 157,277 ตัน เนเธอร์แลนด์ 114,691 ตัน เยอรมนี 78,898 ตัน โปแลนด์ 70,785 ตัน อิตาลี 72,806 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-7 มิถุนายน 2559 มีการส่งออกประมาณ 183,964 ตัน ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 198,465 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 5,003 ตัน

โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 150,112 ตัน ลดลงประมาณ 9.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 166,396 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 30,102 ตัน ลดลงประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,405 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 93,060 ตัน สเปน 21,842 ตัน กรีซ 26,701 ตัน โปรตุเกส 15,565 ตัน เป็นต้น

[ที่มา Oryza.com](#)

ไนจีเรีย

ธนาคารโลก ได้ปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรียเหลือเพียง 0.8% ในปี 2559 เนื่องจากปัญหาต่างๆ ดังนี้ 1. ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบลดลงจากการก่อการร้ายที่ได้ระเบิดท่อส่งน้ำมันแม้ว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปี 2. การขาดแคลนเงินตราต่างประเทศทำให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบต้องปิดตัวลงหลายโรงงาน และนักธุรกิจชะลอการลงทุน ทำให้เกิดการว่างงานมากขึ้น 3. ภาวะภัยแล้งทำให้ภาคเกษตรกรรมไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค ราคาสินค้าอาหารจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อัตราเงินเฟ้อในเดือนเมษายน 2559 สูงสุดในรอบเกือบ 6 ปี ซึ่งอัตราการขยายตัวดังกล่าวหากเกิดขึ้นจริงตามการคาดการณ์ของธนาคารโลก จะเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรียที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2547

คาดว่า ไนจีเรียมีโอกาสสูงในการเข้าสู่โครงการเงินกู้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า เนื่องจากขณะนี้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเหลือประมาณ 2 หมื่น 6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดให้ควรมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ามูลค่าการนำเข้า 6 เดือนแล้ว

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไนจีเรีย ไม่มีความประสงค์จะเข้าสู่มาตรการของ IMF ขณะนี้จึงมีความพยายามขายพันธบัตรรัฐบาลมูลค่ารวมกันประมาณ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกา(African Development Bank: AfDB) เพื่อชดเชยการขาดดุลบัญชีงบประมาณในปี 2559

ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย จะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าบางประเภทจากไทย ลดลงในปี 2559 ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

สินค้าส่งออกสำคัญที่สุดของไทยไปยังไนจีเรีย คือ ข้าว ซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่เรียกเก็บภาษีนำเข้าสูงถึง 70% และห้ามผู้นำเข้าแลกเงินตราต่างประเทศชำระค่าสินค้าด้วย เพื่อรักษาทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยไปยังไนจีเรียช่วง มกราคม-เมษายน 2559 มีมูลค่าเพียง 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 98% จากระยะเดียวกันของปี 2558

อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับผู้นำเข้า ได้รับแจ้งว่า ในความเป็นจริงข้าวไทยได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากนัก(เนื่องจากผู้นำเข้าหลายรายได้ใช้ท่าเรือในประเทศเบนิน และแคเมอรูน เป็นฐานในการนำเข้า แล้วบริหารจัดการในการส่งข้าวต่อไปยังไนจีเรีย ทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปยังเบนิน และแคเมอรูนเพิ่มขึ้นสูงมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คือ เป็นข้าวไทยที่ส่งไปยังไนจีเรีย (การส่งออกข้าวไทยไปยังเบนิน และแคเมอรูน ช่วง มกราคม-เมษายน 2559 มีมูลค่า 128.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 398.59% และ 75.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 56.98% ตามลำดับ)

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา